

## Nhớ **TRƯƠNG TRỌNG TRÁC**

Qua huy hiệu Hòp Bạn Đòì Trườg 1971

Tôi bước vào văn phòng Hòp Bạn Thẳg Tiến IX, Trườg Võ Thành Nhân (Chủ tịch HĐTƯ/HĐVN) đưạ cho một huy hiệu ngày xưa, từ Saigon vừa gửi sang để gây quỹ sinh hoạt HĐ ở quê nhà.



Cầm huy hiệu này trên tay, trên đườg về tiểu trạì Trườg Niền, tôi miền man nhớ nhữg kỷ niệm với Tr. Trườg Trọg Trác trong 40 năm qua

Cuối thập niên 60' từ vùng Đờng Xoài đất đỏ thuyền chuyền về Saigon, tôi gặp Trác. Trác đạg là Ủy Viền ngành Thiểu/BTUV niệm kỳ thứ hai. Một sáng kiến của Trác, lập Đòì Quốc Gia Ngành Thiểu (QGNT) với các trườg có niệh tình và khả năng để chung sức điều hành ngành Thiểu toàn quốc.. Đòì QGNT -như là bộ phận bên lê Bộ TUV thời đó- hoạt độnh hữu hiệu với Trịn-Trọg Bình, Nguyễn Văn Chuẩn, Đìnह Xuân Bìnह, Trần Trung Phức, Phạm Kínह Tâm, Nguyễn văn Cườg ...

Năm 1971, Đòì QGNT tổ chức Hòp Bạn Đòì Trườg tại khu giòng Đờng Công, Thủ đức. Đắg lẽ Trác làm Trạì Trườg mới phảì, nhưng Trác lại giao cho tôi. Trác và Đòì QGNT lập kế hoặch và thực hiện, tôi chỉ bắt tay chào đón ...



Tại rừng cao su Tam Bình, Thủ đức năm 1971 - Từ trái qua phải  
Hàng đứg : Các trườg Nguyễn Đìnह Thư, Võ Văn Thờm, Vũ Thanh Thờng, Y sĩ Thiểu-Tườg Vũ Ngọc Hoàn (Phó Hội Trườg HĐVN), Trần Văn Lược (TUV), Trung Tườg Phan Trọg Trịn (Tổg Cực Trườg Quần Huẩn/QLVNCH) Trần Trung Ru, Urim, Trần Đìnह Phức. (Phía sau là các Sĩ quan Tỳ viền của hai vị tườg lãnह VNCH)  
Hàng ngòì : Các trườg Trần Văn Hòp, Lm. Nguyễn Mạnh Tân, Trườg Trọg Trác, Trần Trung Hòp, Phạm Kínह Tâm và Trần Trung Phức

Ngày hòp bạn, đòì trườg, đòì phó xa gần về rất đờng. Các em sống nhữg ngày trạì tuyếtt vờì, thân mật và vui vẻ. Nhữg cuộc đưạ tài thậtt gay go, với kỹ thuậtt và thủ công trạì trìnह độ HĐ hạng nhất. Đòì trườg được tiếp nhận nhiều trò chơi mới mẽ, sống độnh đem về địa phương làm quà cho đòì sinh.

Qua Hòp Bạn 1971 này, các trạì sinh phát trển tinh thần trách niệm với đòì, với đòàn. Trác và anh em đòì QGNT muốnn trìnह lànह huy hiệu này với ước vọng: Mỗi đòì-trườg là một viền gạch vững chắc góp phần xây đựng phong trầo HĐVN tương lai.

Qua hơn 30 năm, gần đây tôi gặp một số Đòì Trườg ngày xưa, bây giờ là Liền Đòàn Trườg. Với



tin thần phục vụ, tài lãnh đạo và kỹ thuật cao của các trưởng này đang giúp trẻ qua phương pháp giáo dục HĐ. Đơn cử là Trần Quý Vượng, Phạm Tường Anh, Nguyễn Hữu Cường... như những viên gạch vững chắc trong huy hiệu HỌp Bạn ĐỘI-trưởng 1971.



**Toán Huấn Luyện Miền III** - Từ trái qua phải  
 Đứng: Các trưởng Trương Trọng Trác, Võ Văn Thơm, Trần Văn Lược, Trần Trung Hợp, Vũ Thanh Thông, Lm. Tiến-Lộc,  
 Ngồi: Các trưởng Nguyễn Đăng Khoa, Phạm Quang Chánh, Nguyễn Tuyên-Thủy và Nguyễn Văn An

Trác là một trưởng Huấn luyện xuất sắc trong Toán HL Miền 3. Với kinh nghiệm từ khi làm thiếu trưởng, Trác hướng dẫn khóa sinh về kỹ thuật cầm đoàn, phương pháp hàng đội rất thực tiễn. Qua khóa ITTC tại Đại Hàn cùng với các trưởng Nguyễn Thới Hòa, Lưu Hồng Phúc nên Trác dùng lối giảng huấn mới, hấp dẫn khóa sinh.



**HỌp Bạn Tự Lực 1974:** Các trưởng Hợp, Thiết, Lược, Trác và Tiến-Lộc

Khi tổ chức HỌp Bạn Tự Lực 1974, chúng tôi gặp nhau thường xuyên tại Hội quán Bùi Chu Saigon, nhưng nhiều nhất ở quán nước bên đường. Chỗ này là nơi Trác nảy ra ý kiến về huy hiệu HỌp bạn Tự Lực, rồi anh em bàn thảo thêm chi tiết mới thành hình.

Lúc còn ở Saigon, trước 1975, Trác bận rộn suốt ngày, nào dạy học, viết báo, làm phóng viên chiến trường, hoạt động nhiếp ảnh với anh Trần Cao Lĩnh, mà còn dành nhiều thời giờ sinh hoạt HĐ... Khi bắt tay vào việc, Trác rất hăng say, nảy ra nhiều ý kiến mới lạ và làm nhiều việc mà không biết mệt. Tuy vậy, chiều chiều tôi qua đường Nguyễn Kim, thấy Trác ở nhà với Minh-Hà, bông con trai đầu lòng. Gia đình rất hạnh phúc. Trác giao thiệp rộng, nhưng sống giản dị, không chú trọng bề ngoài, không kiêu cách. Trác biết trọng trên, nhường dưới nên anh em rất thương mến. Ngoài các trưởng Việt-nam, Tr. Bruce Garsey (Chủ Tịch Hội-Đông HĐ/ACTBD) cũng rất yêu mến Trác.

Năm 1982, chúng tôi mới gặp lại ở Sageglow, rồi các HỌp Bạn. Nhưng HỌp Bạn Thăng Tiến IX này Trác không về nữa, vĩnh viễn chia tay chúng ta. Năm ngoái, trên đường đưa con đi Maryland giải phẫu, tôi sững sốt nghe tin Trác vào bệnh viện cấp cứu. Lòng tôi bất ổn, vừa lo cho con, vừa lo về Trác.

Còn nhiều chuyện về Trác, chưa kể hết được, hôm nay tôi viết kỷ niệm này như một bông hoa tươi, một nén nhang thơm tưởng niệm TRÁC, người bạn thân yêu trên bước đường Hướng đạo.

Thân gửi Minh-Hà và các cháu  
 Nhân ngày giỗ Trác lần đầu: 1-1-2010  
 Trần Trung Hợp  
 Beo Lý-Luận, Hòì-Nguyễn